



สรุปล่าว สร. ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพมหานคร ข่าวสด มติชน โพสต์ทูเดย์ คมชัดลึก สยามรัฐ</p>	<p>เมจิกสกิน + ลีน</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ กล่าวว่า ได้สั่งการให้อย. สคบ. และสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ทั้งการสุ่มตรวจ หรือการตรวจเมื่อมีการขึ้นทะเบียน และให้ดูว่าจะต้องปรับเรื่องของบุคลากรให้มากขึ้นหรือไม่ ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดคือ ประชาชนผู้บริโภคจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบด้วย</p> <p>-ด้าน นพ.ปิยะพงษ์ โทวิไลรักษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม พร้อมด้วย น.ส.ปวีณา นามสงคราม ได้เดินทางเข้าพบ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผบ.ตร. กรณี ริวิวผลิตภัณฑ์น้ำซงคลีโอ ของบ. เมจิก สกิน ยืนยันว่า คลิปวิดีโอที่เผยแพร่เป็นการขายของช่วยภรรยา ไม่ใช่การรีวิวสินค้า ส่วนการนำเสื้อกาวมาใส่ ไม่รู้ว่าผิดจรรยาบรรณ</p> <p>-ด้าน พล.ต.อ.วิระชัย กล่าวว่า วันที่ 12 พ.ค. ได้ออกหมายเรียกบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำในฐานะพยาน 7 คน ส่วนความคืบหน้าการดำเนินคดีกับ 8 ผู้ต้องหาที่ศาลออกหมายจับว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวได้ครบทั้งหมดแล้ว</p>
<p>มติชน ช่องวัน</p>	<p>-เสนอข่าว นายปรเมศวร์ อินทรชุนนุญ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า อย.มีหน้าที่ออก อย. โดยไม่มีหน้าที่ตรวจสอบหรือ ใครปลอม อย. หรือสินค้ามันไม่ได้มาตรฐาน ให้เป็นกรรมของคนใช้สินค้าหรือคนที่รับจ้างโฆษณาหรือ สินค้าโฆษณามาหลายปีไม่เคยตรวจดู แต่พอมีเรื่องกลับบอกให้ตรวจสอบเอง ความคิดแบบนี้คือความคิดของข้าราชการยุค 1.0 ไม่ใช่ 4.0</p> <p>ด้าน นพ.วันชัย สัตยาวุฒิมงคล เลขานุการ อย. กล่าวถึงข้อความของนายปรเมศวร์ ว่า น่าจะเป็นความเข้าใจผิด การที่เอาเลข อย.ปลอมไปใช้ เป็นการลักลอบทำ ซึ่งอย.มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตรา แต่กรณีลักษณะนี้มีจำนวนมาก อาจดูแลไม่ทั่วถึง ไม่ได้ปิดความรับผิดชอบให้ประชาชนดูแลตัวเอง ยกตัวอย่างเมจิกสกินและลีน ที่อย.เฝ้าระวังจับตามานานจนนำไปสู่การจับกุม ทั้งนี้ ในคณะกรรมการอาหาร คณะกรรมการเครื่องสำอาง จะมีผู้แทนอัยการอยู่ด้วย และมีการพิจารณาฎระเบียบต่างๆ ร่วมกัน</p> <p>ส่วนกรณีนายกรัฐมนตรสั่งให้อย.เพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้น นับว่าเป็นโอกาสที่จะได้เพิ่มคนเข้ามาช่วย เพราะขณะนี้เจ้าหน้าที่น้อยมาก เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ขอขึ้นทะเบียนสะสม 30,000 รายการ มีเจ้าหน้าที่ส่วนกลางดูแล 60 คน ส่วนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ขอขึ้นทะเบียนสะสม 700,000 รายการ มีเจ้าหน้าที่ดูแล 8-10 คน แต่การเพิ่มข้าราชการคงไม่พอ ต้องมีการสร้างเครือข่ายสังคมมาช่วยกัน</p>
<p>กรุงเทพมหานคร มติชน ผู้จัดการรายวัน เดลินิวส์ คมชัดลึก</p>	<p>-เสนอข่าว นายเกรียงไกรมาศ พจนสุนทร หรือ "ดีเจเคนโด้" ผู้ประกาศข่าว พร้อม ทนายความ นำหลักฐานการโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กและคลิปเสียง เข้าพบผกก.(สอบสวน) บก.ปอท. เพื่อให้ดำเนินคดีกับแม่ที่มอาหารเสริมลดน้ำหนักสิน ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ หลังพบว่าตัดต่อคลิปเสียงตนเองไปเผยแพร่ในเฟซบุ๊กส่วนตัวของแม่ที่มคนหนึ่ง เป็นคำพูดลักษณะการสนับสนุนสินค้า ขายสินค้าอาหารเสริมสิน ซึ่งอาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิด</p>
<p>กรุงเทพมหานคร เดลินิวส์ ข่าวสด ไทยโพสต์</p>	<p>-เสนอข่าว ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ เลขานุการทันตแพทยสภา กล่าวว่า กรณีทันตแพทย์รีวิวผลิตภัณฑ์สุขภาพ ต้องดูว่าการรีวิวดังกล่าวผิดกฎหมายหรือไม่ หากตำรวจสั่งฟ้องและศาลพิพากษาว่ามีความผิด ถ้าเป็นการทำในฐานวิชาชีพและเป็นเหตุเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพทันตกรรม จะมีบทลงโทษตั้งแต่ ว่ากล่าวตักเตือน ภาคทัณฑ์ พักใช้ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต</p> <p>-ผศ.อังคณา สิริยาภรณ์ เลขานุการสภาการพยาบาล กล่าวว่า ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ต้องไม่ทำการจูงใจหรือชักชวนผู้อื่นให้รับบริการพยาบาลเพื่อประโยชน์ของตนเอง ซึ่งรวมการห้ามโฆษณาสินค้าด้วย หากมีผู้ร้องเรียนเข้ามา สภาการพยาบาลจะทำการตรวจสอบ ซึ่งการพิจารณาโทษเริ่มจาก ว่ากล่าวตักเตือน ภาคทัณฑ์ พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพิกถอนใบอนุญาตและเพิกถอนสมาชิกภาพ ที่ผ่านมา ผู้ทำความผิดส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ประเภทอื่น หรือเป็นบุคคลทั่วไป แต่อ้างว่าเป็นพยาบาลวิชาชีพ</p> <p>-ภก.นิลสุวรรณ สีสารค์มี นายกสภาเภสัชกรรม กล่าวว่า การที่เภสัชกรยินยอมให้ใช้ภาพตนเองโฆษณา ถือเป็น การประมาทเลินเล่อ มีโทษทั้งตักเตือน ภาคทัณฑ์ พักใช้ และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้ สืบตาดำผ่าน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน ข่าวสด	<p>มามีการภาคทัณฑ์ไป 2 ราย เนื่องจากถูกนำภาพไปใช้แต่เจ้าตัวไม่ทราบ ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าเกษตรกรโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านอินเทอร์เน็ตเยอะขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการยกประกาศเตือนห้ามเกษตรกรทั่วประเทศไม่ให้โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นางพัชรี สุจิตินภิศธรรม นายด่านศุลกากรแม่สาย จ.เชียงราย แฉผลการจับกุมยาลดความอ้วน LYN บริเวณช่องทางขาเข้าด่านพรมแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า ว่า มีชาย 2 คนที่ถูกลงโทษ 4 เดือน จากฝั่งท่าขี้เหล็กเข้ามาที่ฝั่งแม่สาย เมื่อเรียกเพื่อขอตรวจสอบ ทั้ง 2 คนได้วางถุงทั้งหมดลงพื้น และรีบเดินกลับไป ยังฝั่งท่าขี้เหล็ก จากการตรวจสอบพบยาลดความอ้วน LYN 232 กล่อง และ DTOX LYN 160 กล่อง จึงตรวจยึดไว้</p>
มติชน	<p>-เสนอข่าว นายมงคล พุกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กล่าวว่า กรอ.ได้ประสานไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ให้ตรวจสอบโรงงานผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริมยี่ห้อเมจิกสกิน ว่ามีกำลังการผลิตของเครื่องจักรเกินกว่า 5 แรงม้า และมีคนงานเกิน 7 คนหรือไม่ ถ้าเกินถือว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ต้องยื่นขอใบอนุญาตประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมาย</p>
มติชน	<p>-เสนอข่าว ว่าที่ ร.อ.จิตรี ศิริธรรานนท์ รองประธานหอการค้าไทย มีความเห็นว่า อย.ได้ปรับหลักเกณฑ์และแนวทางในการอนุญาตกฎเกณฑ์และระเบียบในการขอ อย. เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจ SME กลุ่มสินค้าในท้องถิ่น และสินค้าโอท็อป แต่กรณีนี้อาจจะเป็นดาบสองคม ทำให้มีการยื่นขออนุญาต อย. เพื่อนำไปใช้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพแต่มีการโฆษณาชวนเชื่อ ดังนั้น หลังจากที่ได้ใบอนุญาตไปแล้วต้องมีกรมตรวจสอบผลิตภัณฑ์เป็นระยะ หรือลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการด้วย ซึ่ง อย.ต้องเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร และภาครัฐควรบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง</p> <p>นายเชษฐพร เต็งอำนวย นายกสมาคมสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน ให้ความเห็นว่า หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต้องมีกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจน ตั้งแต่ก่อนที่จะมีการนำอาหารเสริมออกสู่ตลาด และหลังจากจำหน่ายแล้ว เพื่อป้องกันปลอมแปลงและการหลอกลวงผู้บริโภค</p> <p>นายนาคาญ ทวีชาวัฒน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า กลุ่มฯ อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับ อย. เพื่อเพิ่มโทษผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไม่ได้มาตรฐานจากการจำหน่ายอาหารปลอม มีโทษจำคุก 3-5 ปี เป็นการจำหน่ายยาปลอม มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปี ถึงจำคุกตลอดชีวิต เพื่อให้ผู้ผลิตสินค้าหลาบจำ และมีการให้รางวัลนำจับเพื่อให้ผู้บริโภคช่วยสอดส่องตรวจสอบกับหน่วยราชการ ทั้งนี้ การขอ อย.เป็นเรื่องยาก แต่ขั้นตอนการผลิตเป็นเรื่องง่าย บางรายขออย.ประเภทหนึ่งแต่ผลิตอีกประเภทหนึ่ง หรือผสมสารที่ผิดเงื่อนไข ออกมาเตือนผู้บริโภคต้องตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้ดี โดยค้นหาชื่อผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์ อย. ดูว่าชื่อผลิตภัณฑ์กับเลข อย.สอดคล้องกันหรือไม่ นอกจากนี้ สามารถตรวจรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ของ ส.อ.ท. หัวข้อตรวจสอบรายชื่อโรงงานผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอางที่ได้คุณภาพ รวมทั้งเลือกซื้อกับร้านค้าที่น่าเชื่อถือเท่านั้น</p> <p>กลุ่มฯ ได้ร่วมกับจีเอส 1 ไทยแลนด์ เตรียมจัดทำตราสัญลักษณ์โดยใช้เทคโนโลยีตราถักก่อน โค้ด ติดกับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้บริโภคใช้แอปฯ ตรวจสอบได้ อยู่ระหว่างการทดลองใช้ และจะใช้ในเชิงพาณิชย์ภายใน 3 เดือน</p> <p>บทความ</p>
ไทยรัฐ สก๊อปหน้า 1	<p>-เสนอบทความ กล่าวถึงการควบคุมโฆษณาของ อย. โดย สารี อ่องสมหวัง เลขานุการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ระบุว่า สิ่งที่ต้องการเรียกร้องคือ ให้ อย.มีฐานข้อมูลโฆษณาที่ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อให้ตรวจสอบออนไลน์ได้ทันที ซึ่งในส่วนการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ อย.ดำเนินการแล้ว ยังขาดในเรื่องการโฆษณา หากทำได้จะช่วยให้คนทำโฆษณาทำงานง่ายมากขึ้น</p> <p>การโฆษณาเครื่องสำอาง มีบทลงโทษอยู่แล้ว แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออย.ยังตรวจสอบไม่ทั่วถึง ต้องดำเนินการเชิงรุกมากกว่าตั้งรับอยู่กับที่</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ตรีศูล	<p>-เสนอว่า คดีเมจิกสกินและสิน ตร.ได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ ดำเนินคดีกับผู้ผลิต, ผู้ค้า เรียกสอบผู้รับจ้างรีวิวนำสินค้า ขอเชียวให้ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รพ.รพ. และ นายสุวัฒน์ ตันยวรรธนะ รพ.สำนักนายกฯ จัดระเบียบ กลุ่มสินค้าความงาม, ลดความอ้วน ที่ใช้คนดังมาหลอกลวง ซึ่งไม่จำเป็นต้องแก้กฎหมายเพิ่มโทษให้เสียเวลา แต่ให้บูรณาการตรวจสอบเพื่อกวาดล้างทันที</p>
มติชน บทนำ	<p>-เสนอว่า ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ อย. ระบุว่า อย.มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามสื่อต่าง ๆ ทั้งสื่อออนไลน์ วิทยู หรือเว็บไซต์ แต่ค่อนข้างลำบาก เพราะผู้ประกอบการมีความระมัดระวัง อย.ได้ส่งหนังสือขอความ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คมชัดลึก บทบรรณาธิการ</p>	<p>ร่วมมือไปยังต้นสังกัดของดารา-นักแสดง นักร้อง พิธีกร เน็ตไอดอล ให้ดูแลระมัดระวังในการรีวิวสินค้าต่าง ๆ ไม่ให้มีการโฆษณาเกินจริง และต้องมีวีจาร์ณญาณในการโฆษณา ไม่ชักนำให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของ อย. หากฝ่าฝืนจะอ้างว่าไม่ได้รับเงินหรือผลตอบแทนไม่ได้</p> <p>การจับกุมในครั้งนี้ ก่อให้เกิดกระแสตื่นตัวในหมู่ผู้นิยมซื้อสินค้าออนไลน์ แต่ก็ยังไม่เพียงพอ เพราะสินค้าประเภทยา เครื่องสำอางต่าง ๆ ที่จำหน่ายทางออนไลน์มีมากมาย การรีวิวหรือแนะนำสินค้าใช้วิธีการที่แตกต่างจากสื่อทั่วไป บางยี่ห้อใช้หญิงสาววัยรุ่นแสดงกิริยาท่าทางล่อแหลม และใช้ภาษาที่ขี้ขลาดไปในทางเพศ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องน่าจะเข้ามาร่วมสอดส่องดูแลนอกเหนือจาก อย. ขณะที่ประชาชนในฐานะผู้บริโภคก็ต้องแจ้งเบาะแสให้ทางราชการด้วย</p> <p>-เสนอว่า ข่าวสารสาธารณสุขยุค 4.0 บ่งชี้คุณภาพชีวิตคนไทยว่าเหมือนแขวนอยู่บนเส้นด้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนกลุ่มใหญ่ของประเทศที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในทางตรงข้ามกลับได้รับข้อมูลสินค้าจำพวกอาหารเสริม ยาเถื่อน หรือการเปิดบ้านแจกยาสมุนไพร สะท้อนว่า เทคโนโลยีมีบทบาทในการนำพาข้อมูลข่าวสารไปถึงผู้บริโภคมากกว่าผู้มีหน้าที่ดูแล ไม่ว่าจะป็น สธ. อย. โดยเฉพาะ กสทช. ต้องทำงานในเชิงรุกให้มากขึ้น</p>
<p>สยามรัฐ คอลัมน์ทางเสื่อผ่าน</p>	<p>สมุนไพรกับโรคมะเร็ง</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงกรณีหมอแผนไทย สธ. และกรมการแพทย์แผนไทยฯ เรียกค่าเสียหาย 5 พันล้านบาท กรณีไม่รับรองการรักษาด้วยยาสมุนไพร และไม่ได้รับการสนับสนุน และกรณีความขัดแย้งกับหมอแผนไทย เรื่องผลวิจัยสมุนไพรไม่สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองได้ ทำให้หมอแผนไทยเลิกแจกยาและจะขายสูตรให้ต่างชาติ ซึ่งหมอแผนไทยเคยขู่อัยการแพทย์แผนไทยฯ มาแล้ว ที่ไม่ยอมรับรองสถานะหมอพื้นบ้าน ทำให้อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ต้องประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ และให้การรับรองการเป็นหมอพื้นบ้านในลักษณะอะลุ่มอล่วย เพราะยังขาดคุณสมบัติเรื่องอายุไม่ถึง 60 ปี ซึ่งเข้าข่ายผิดกฎหมาย</p> <p>ทั้งนี้ ผลวิจัยสมุนไพรหมอแผนไทย เป็นไปในทางเดียวกันกับยารักษาโรคมะเร็งของ นพ.สมหมาย ทองประเสริฐ จ.สิงห์บุรี ชื่อ "จีเฮิร์บ(GHerb)" ที่ผลวิจัยพบไม่สามารถฆ่ามะเร็งได้ชัดเจน จึงขึ้นทะเบียน อย. ในรูปของ "ยาบำรุงน้ำเหลือง" ซึ่งตรงกับคุณสมบัติแท้จริงของตัวยา ยาของ นพ.สมหมาย, หมอแผนไทย รวมถึงหมอแผนไทย อาจจะมีคุณสมบัติเหล่านี้ จึงทำให้ผู้รับยามีอาการดีขึ้น หรือบางรายหายได้ ส่วนที่กินแล้วไม่หายนั้นต้องคำนึงว่าแต่ละคนไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ดี การรักษามะเร็งนั้น แม้จะรักษาได้หายในระยะหนึ่ง แต่เมื่อระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ เซลล์มะเร็งก็จะขยายตัวอย่างรวดเร็ว การที่ยาของหมอทั้งหลายในวันนี้สามารถรักษามะเร็งได้ จึงมีได้หมายความว่าอีกหลายๆ ปีข้างหน้ามะเร็งจะไม่กลับมาเป็นอีก แต่ก็ยังมีความหวัง เมื่อมีงานวิจัยจากโลกตะวันตก ค้นพบวิธีทำให้มะเร็งเป็น "โรคเรื้อรัง" ที่หากกินยาหรือรักษาตัวดี ๆ สามารถอยู่คู่กันจนตายไปตามอายุขัย</p>
<p>เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์ มติชน กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า M2F มติชน</p>	<p>วัดชินพิษสุน์ขำ</p> <p>-เสนอข่าว นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เผยว่า ที่ประชุมกรม.มมต.ให้ นสพ.อภิ สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ไปเป็นผู้ตรวจราชการ.เกษตรฯ และให้ นสพ.สรวิศ ธาณีโต ผู้ตรวจราชการ.เกษตรฯ มาเป็น อธิบดีกรมปศุสัตว์แทน การย้ายครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า ข้าราชการระดับอำนวยการชั้นต้นและเชี่ยวชาญพิเศษรวม 3 คน เกี่ยวข้องในการเซ็นรับรองวัดชินพิษสุน์ขำที่ไม่มี อย. รับรอง เป็นผลให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าระบาด</p> <p>-เสนอข่าว นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เผยสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ในพื้นที่ 16 อำเภอ ตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว 6 ตัวอย่าง มีสุนัขและแมวจรจัดมากกว่า 30,000 ตัว ตั้งเป้าฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าพร้อมกับทำหมันปีละ 10,000 ตัว และได้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสาธารณสุข ปศุสัตว์ และท้องถิ่น รวมถึงอาสาสมัคร มากกว่า 300 คน</p> <p>นายชัชวาล ประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ได้รับรายงานพบการระบาดของเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่บ้านกุดอ้อ ต.หัวเรือ และบ้านหนองคู ต.หนองแสง พบลูกโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน เพศเมีย อายุ 2 ปี ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จึงได้ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวในพื้นที่ตำบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม</p>
<p>มติชน กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ ไทยโพสต์</p>	<p>นศ.พยาบาล ม.คริสเตียน</p> <p>-เสนอข่าว ตัวแทนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะสหวิทยาการ ม.คริสเตียน รวม 30 คน ยื่นหนังสือถึง นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อติดตามการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>โรงเรียน ม.คริสเตียน ที่เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรการพยาบาล ที่สภาการพยาบาลมีมติให้งดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2560 ทำให้แม้ว่าจะเรียนจบแต่ไม่สามารถประกอบวิชาชีพพยาบาลได้ โดยต้องการให้ สกอ.ช่วยประสานกับม.คริสเตียน เพื่อขอเงินค่าเล่าเรียนคืน</p> <p>นายสุภัทร กล่าวว่า สกอ.ไม่มีสิทธิเข้าไปก้าวล่วงการบริหารงานของมหาวิทยาลัย สิ่งที่ได้คือ ทหารี่กับคณะบดี คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อจำกัดจำนวนนักศึกษาในปี 2561 ให้สัดส่วนอาจารย์กับนักศึกษา เป็น 1 ต่อ 6 ตามที่สภาการพยาบาลกำหนด และจะหารือกับนายกสภาการพยาบาล เพื่อขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหานี้</p>
เว็บไซต์ข่าวสด ช่อง 3	<p>รพ.นครปฐมส่งผู้ป่วยผิด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปฐม วงษ์อุบล รอง ผอ. ปฏิบัติราชการแทน ผอ.รพ.นครปฐม พร้อมด้วยแพทย์ประจำตึกอายุรกรรมหญิง ร่วมแถลงข่าว กรณีส่งตัวคนไข้กลับบ้านผิดคน เมื่อทราบเรื่องจึงรีบรับกลับมาและเกิดอาการทรุดหนัก จนเสียชีวิต ว่า ยอมรับว่ามีการส่งคนไข้สลับคนจริง เนื่องจากเป็นผู้ป่วยที่มีความรุนแรงคล้ายกัน นอนอยู่ตรงข้ามกัน ในวันที่เกิดเหตุ มีญาติ 3 คนมาแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเป็นลูกจะมารับแม่กลับบ้าน ทำให้เจ้าหน้าที่คิดว่าเป็นญาติจริง จึงไม่ได้มีการตรวจสอบให้ถี่อีกครั้ง ทั้งนี้ ในวันที่ 2 พ.ค. จะมีการประชุมบริหารความเสี่ยง โดยใช้กรณีนี้เป็นกรณีตัวอย่างเพื่อวางมาตรการป้องกันต่อไป</p>
ไอเอ็นเอ็น	<p>ไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. กล่าวว่า ขณะนี้ เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากฤดูร้อนสู่ฤดูฝน ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคตั้งแต่ ม.ค.-21 เม.ย. 2561 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 7,536 ราย เสียชีวิต 18 ราย คาดว่าปีนี้มีผู้ป่วยสูงกว่าปีที่แล้ว ต้องเร่งป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนที่กำลังจะเปิดเทอม รวมทั้งจุดที่มักมองข้ามภายในบ้าน คือ แก้วน้ำ แจกัน หน้าห้องพระและศาลพระภูมิ ขอให้ล้างและเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์ และให้สสจ.เร่งประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค</p>
สยามรัฐ	<p>โรคอ้วน-พันธุ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ภัยทำงานส่วนใหญ่ใช้เวลาในการทำงานไม่น้อยกว่า 40 ชม./สัปดาห์ จากการสำรวจพบว่า มีภาวะอ้วน ร้อยละ 37.5 กินผักและผลไม้ไม่เพียงพอตามคำแนะนำ ร้อยละ 74.1 มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ ร้อยละ 57.4 สูบบุหรี่ 19.5 ดื่มแอลกอฮอล์ 38.9 พันธุ์ ร้อยละ 91.8 ส่วนมากเป็นผลมาจากทำงานทั้งวัน ทำให้เครียด เหนื่อยล้า จึงไม่ใส่ใจดูแลสุขภาพ ทั้งนี้ ควรรับประทานอาหารตรงเวลา ครบ 5 หมู่ ลดหวาน มัน เค็ม งดอาหารทอดหรือผัด เพิ่มผักผลไม้ ซึ่งมีผลดีต่อสุขภาพเพราะร่างกายจะขาดน้ำตาล สมองไม่ปลอดภัย อ่อนเพลีย หงุดหงิด ควรดื่มน้ำสะอาด และหมั่นออกกำลังกาย</p>
สยามรัฐ	<p>โรคเบาหวาน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัด สธ. เปิดเผยว่า ปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ป่วยโรคเบาหวานมากถึง 415 ล้านคน เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2 แสนคน/ปี เสียชีวิตปีละ 8,000 คน ปัจจัยหลักเกิดจากการกิน-ออกกำลังกาย และคนรุ่นใหม่เป็นโรคนี้สูงขึ้นเนื่องจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป ข้อมูลสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ พบไทยต้องใช้ค่ารักษาสูงถึง 47,596 ล้านบาท/ปี และมีคนที่เสี่ยงเป็นโรคนี้อีก 7.7 ล้านคน</p> <p>ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณิ นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ระบุว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานกว่าครึ่งยังคุมเบาหวานไม่ได้ตามเป้าหมาย จึงสร้าง "เครือข่ายชมรมเบาหวานในประเทศไทย" ซึ่งเป็นการรวมตัวของบุคลากรการแพทย์-ทีมผู้รักษา-ผู้เป็นเบาหวาน-ครอบครัว รวมทั้งผู้สนใจ</p>
ข่าวสด	<p>เด็กป่วยจากอากาศร้อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สภาพอากาศที่ร้อนจัด เชื้อโรคต่างๆ สามารถเจริญเติบโตได้ดีและแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว อาจปะปนมากับอาหารและน้ำดื่ม พ่อแม่ผู้ปกครองควรระมัดระวังเรื่องสุขอนามัย ความสะอาด โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กให้มากที่สุด เนื่องจากมีภูมิคุ้มกันร่างกายน้อย</p> <p>นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กฯ กล่าวว่า โรคหน้าร้อนที่พบบ่อยในเด็ก เช่น โรคท้องร่วง สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส แบคทีเรีย โปรโตซัว หนอนพยาธิ ติดต่อกับการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีเชื้อโรคเข้าไป ดังนั้น ควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และดูแลสุขภาพอนามัย</p>
	ออฟฟิศซินโดรม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไข สุขภาพ</p>	<p>-เสนอข่าว เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ 1 พ.ค.ของทุกปี สธ.ร่วมกับ สปสช. เปิดการรณรงค์โครงการ Smart Office "คนทำงาน ยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ" เพื่อสร้างความตระหนัก ส่งเสริม และสนับสนุนให้คนวัยทำงานในออฟฟิศมีสุขภาพดี</p> <p>พญ.ฉันทนา ผดุงทศ ผอ.สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ให้ข้อมูลว่า ในปี 2559 ไทยมีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ประมาณ 20.2 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นกลุ่มวัยทำงาน อายุ 15-59 ปี 14.4 ล้านคน (ร้อยละ 71.2) ปัญหาสุขภาพจากการทำงานในออฟฟิศมีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งจากการทำงานเป็นเวลานาน ทำทางการทำงาน และเชื้อโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม รวมถึงปัญหาความเครียด แนะนำหลักการทำงานในออฟฟิศ "10-20-60" คือ 10 นาที พักสายตาดูจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ 20 นาที เปลี่ยนท่าทางการทำงาน และ 60 นาที ยืดเหยียดกล้ามเนื้อและแขน</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>ตรวจจับสถานบริการโฆษณาแอลกอฮอล์</p> <p>-เสนอข่าว นายบรรจง กนะกาตัย นอภ.ฉะเชิงเทรา สั่งการให้ปลัดอำเภอและกำลั้ง อส.สนธิกำลังป้องกันจังหวัด และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตรวจสอบร้านอาหาร "นั่งเล่น" ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา พบจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านการโฆษณาสื่อออนไลน์ ได้ตกแต่งและสั่งปดป้ายโลโก้หรือสัญลักษณ์ที่เป็นการโฆษณา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมดลง จากนั้นเข้าตรวจสอบร้านอาหาร "ดีกรี" ถ.เทพคุณากร พบการกระทำความผิดในลักษณะเดียวกัน ส่วนร้านอาหาร "ติดลม" ถ.ลิริโสธร มีการจัดโป้โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการหลายรายไม่พกบัตรประจำตัวประชาชน และพบเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าใช้บริการจำนวนมาก</p> <p>ความเห็นที่ประชุม</p> <p>-ผู้แทนฯ กรมควบคุมโรค แจ้งความตักเตือนกรณีเพจ The Bottle ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานคกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ดำเนินการกล่าวโทษทางกฎหมายแล้วตั้งแต่เดือน ม.ค. 2561 ขณะนี้เรื่องอยู่ที่สน.ทองหล่อ</p>
<p>ข่าวสด ไทยโพสต์ เดลินิวส์ มติชน</p>	<p>ตุน้ำหยอดเหรียญ</p> <p>-เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวถึงกรณีเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคฯ เรียกร้องให้แก้ไขปัญหาคูณน้ำหยอดเหรียญเถื่อน หลังสุ่มตรวจพบว่าไม่มีการขออนุญาตและไม่ได้มาตรฐานกว่าร้อยละ 91.76 ว่า สำนักอนามัยได้รายงานผลการอนุญาตการประกอบกิจการตุน้ำดื่มหยอดเหรียญ ประจำปี 2560 พบว่า ในพื้นที่ กทม. มีตุน้ำดื่มหยอดเหรียญ 3,964 ตู มีใบอนุญาตเพียง 160 ตู ได้สั่งการให้ 50 เขตบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานเขตได้ออกหนังสือเรียกผู้ประกอบการให้มาขอใบอนุญาตการประกอบกิจการตามกฎหมาย แต่ผู้ประกอบการไม่ยินยอมมา เนื่องจากต้องเสียค่าธรรมเนียม 2,000 บาทต่อปีต่อตู กทม.จึงได้ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งผ่านการพิจารณาของ คกก.พัฒนากฎหมายของกลุ่มภารกิจด้านคุณภาพชีวิตและงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าการพิจารณาของสภา กทม. เพื่อประกาศใช้ โดยกำหนดค่าธรรมเนียม 500 บาทต่อตูต่อปี เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบมากขึ้น</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>วิจัยเชรุ่มต้านพิษงู</p> <p>-เสนอข่าว พ.ท.เจนยุทธ ไชยสกุล ภาควิชาเภสัชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เปิดเผยว่า สกว.สนับสนุนนักวิจัยให้ศึกษากลไกร่างกายในการจัดการพิษงูแมวเซา ตลอดจนประสิทธิภาพของเชรุ่มต้านพิษงู เพื่อพัฒนาเชรุ่มเฉพาะชนิดให้สามารถรักษาผู้ป่วยที่ถูกงูข้ำมสายพันธุ์กัดได้ ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกประกาศให้การถูกงูกัดเป็นหนึ่งในโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตและบาดเจ็บในหลายประเทศทั่วโลก จากการสำรวจพบว่าทั่วโลกมีผู้ถูกงูกัดประมาณ 4 แสน - 1.84 ล้านคน และเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 2-9.4 หมื่นคน ซึ่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของงูพิษที่สำคัญ</p>
<p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ</p>	<p>แอปฯ สุขาว่าดี</p> <p>-เสนอข่าว นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าฯกร ททท. เปิดเผยว่า ททท.เตรียมเปิดแอปพลิเคชัน "สุขาว่าดี" ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งห้องน้ำสาธารณะในหน่วยงานต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ขณะนี้สธ.ก็มีมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะอยู่แล้ว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ เดลินิวส์	<p>ปฏิรูปการศึกษา</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคกก. ว่า ที่ประชุมได้หารือการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่ง นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา กอปศ. ได้รายงานความคืบหน้าว่า มุ่งเน้นการปฏิรูปโรงเรียนเป็นหลัก โดยปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งหมด ทั้ง ก.มหาดไทย ก.สาธารณสุข ก.วัฒนธรรม ก.การท่องเที่ยว และสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สอดคล้องกันทั้งระดับชาติและระดับพื้นที่</p>
ไลน์สำนักโฆษก สำนักนายกรัฐมนตรี	<p>บริการกตลิว</p> <p>-แจ้งข้อมูลให้มีการตรวจสอบการดำเนินการของ เพชบุรี “ฟู้ดกตลิว” ซึ่งมีการโฆษณาอวดอ้างเกินจริง และโพสต์ข้อความเชิญชวนทำธุรกิจขายครีมกตลิวสูตรน้ำโสมชิงดาวเรือง</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ หน้าต่างโลก	<p>ยาปลอม</p> <p>-เสนอบทความ องค์กร “เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม” สวิตเซอร์แลนด์ ประเมินรายได้ของกระบวนการค้ายาปลอม ยาต่อคุณภาพทั่วโลก ปีละมากกว่า 32,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือมากกว่า 1 ล้านล้านบาท อัตราการขยายตัวของธุรกิจยาปลอมยาต่อคุณภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเกือบ 3 เท่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานด้านเภสัชศาสตร์และสุขอนามัยเขตร้อน สหรัฐฯ เปิดเผยข้อมูลช่วงปี 2558 เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เสียชีวิตในทวีปแอฟริกามากกว่า 122,000 ราย เพราะบริโภคยาปลอม ยาคุณภาพต่ำ หรือยาหมดอายุ การผลิต ค้ายาปลอม ยาต่อคุณภาพ ถือเป็นธุรกิจผิดกฎหมายที่ใหญ่มากที่สุดธุรกิจหนึ่งของโลก ใช้เงินลงทุนน้อยกว่าธุรกิจค้าเฮโรอีนหรือค้ายาเสพติดปลอม แต่ได้ผลกำไรสูงกว่าและเสี่ยงน้อยกว่า</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch